

CỘNG ĐOÀN “SỐ MỘT”

*Lm. Micae Mai Khải Hoàn
Cựu Quản Nhiệm*

Đi đâu tôi cũng hãnh diện và khoe với mọi người về Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là một Cộng Đoàn “Số Một.”

“Số Một” không phải Cộng Đoàn có số giáo dân đông đảo nhất; vì Cộng Đoàn chỉ có vón vện dưới 400 người giáo dân.

“Số Một” không phải Cộng Đoàn hay tổ chức các cuộc rước kiệu rầm rộ và linh đình nhất; vì Cộng Đoàn mỗi năm chỉ tổ chức 3 cuộc rước kiệu trang nghiêm và sốt sắng: dịp Lễ Bồn Mạng, dịp Lễ Lá và dịp Rước Thánh Giá Thứ Sáu Tuần Thánh.

“Số Một” không phải Cộng Đoàn có nhiều Đoàn Thể nhất; vì Cộng Đoàn chỉ có các Đoàn Thể Công Giáo Tiến Hành căn bản trong Giáo Hội: Đoàn Liên Minh Thánh Tâm, Hội Các Bà Mẹ Công Giáo, Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể, Liên Nhóm Phong Trào Cursillo, Đạo Binh Đức Mẹ, Gia Đình Nazareth, Chương Trình Thăng Tiến Hôn Nhân Gia Đình, Chương Trình Giáo Lý Song Ngữ, Trường Việt Ngữ.

“Số Một” không phải vì Cộng Đoàn đóng góp tiền dâng cúng nhiều nhất; nhưng mọi người trong Cộng Đoàn đều quảng đại đóng góp, kể cả các em Thiếu Nhi Thánh Thể.

Đặc biệt, Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp là một Cộng Đoàn “Số Một” trong tình HIỆP NHẤT và YÊU THƯƠNG giữa mọi người trong Cộng Đoàn, như hình ảnh của Cộng Đoàn Kitô Hữu đầu tiên trong Giáo Hội, mà người ngoại giáo đã phải khâm phục mà thốt lên rằng: “Hãy nhìn xem những người Công Giáo họ thương yêu nhau như thế nào” (CV. 2: 46-47)!

Hiệp Nhất và Yêu Thương “Số Một” trong việc mọi người đều quen biết và biểu lộ sự thân thiết với nhau.

Hiệp Nhất và Yêu Thương “Số Một” trong việc hầu hết mọi người đều tham gia tích cực trong các hội đoàn, các ban ngành với tinh thần của một thành viên trong một gia đình.

Hiệp Nhất và Yêu Thương “Số Một” trong việc mọi người đều tích cực học hỏi, hăng say chia sẻ, và nhiệt tình phục vụ trong mọi sinh hoạt của Cộng Đoàn và các Đoàn Thể.

Hiệp Nhất và Yêu Thương “Số Một” trong các buổi ăn uống đơn sơ nhưng thân tình sau mỗi buổi họp, sau mỗi dịp Lễ và sau những dịp làm việc chung với nhau.

Hiệp Nhất và Yêu Thương “Số Một” vào những lúc hàn huyên tâm sự lâu giờ ngay sau những Thánh Lễ cuối tuần.

Hiệp Nhất và Yêu Thương “Số Một” với sự tham gia đông đảo và tích cực trong các buổi Picnic thanh thoi, vui nhộn và thân tình; cũng như trong các buổi Văn Nghệ mừng Xuân Mới thật xuất sắc, vui tươi và hấp dẫn.

Hiệp Nhất và Yêu Thương “Số Một” trong những trang phục (áo dài) thật rực rỡ, trang nhã và duyên dáng của các chị các cô thiếu nữ trong Cộng Đoàn.

Hiệp Nhất và Yêu Thương “Số Một” trong tình đoàn kết, gắn bó, yêu thương và cộng tác giữa Linh Mục Quản Nhiệm với anh chị em trong Ban Chấp Hành và với toàn thể giáo dân trong Đại Gia Đình Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp.

Nhìn lại một chặng đường dài lịch sử, kỷ niệm 35 năm thành lập Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, lòng tôi lúc nào cũng hướng về Cộng Đoàn với lòng cảm phục, hãnh diện và yêu mến dành cho một Cộng Đoàn “Số Một” trong tình Hiệp Nhất và Yêu Thương. Đồng thời tôi cũng hợp lời với anh chị em tạ ơn Thiên Chúa, Mẹ Maria và nguyện chúc cho Cộng Đoàn Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp càng ngày càng trở nên “Số Một” trên mọi “Số Một” về lòng Đạo Đức, Thánh Thiện và tinh thần Hiệp Nhất - Yêu Thương.